

ไข่มุก ไชว์ชุดประจำชาติ ประกวดเวทีจักรวาล

นำเสนอเมื่อ : 29 ก.ค. 2552

ที่มาในชื่อชุด "ญ.งามท้องถิ่นสุวรรณภูมิ" โดยใช้แนวคิดหลักผ่านเครื่องประดับของชาวไทยภูเขามาประกอบ

ถึงเวลาต้องบินเข้าร่วมการแข่งขันประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2009 ที่เกาะพาราไดซ์ ประเทศบาฮามาส แล้วในคืนวันที่ 31 ก.ค.นี้ ไข่มุก ชุดิมา ดุรงค์เดช มิสไทยแลนด์ ยูนิเวิร์ส 2009 จึงได้ออกมาโชว์ความพร้อมทั้งเสื้อผ้าและหน้าผม โดยเฉพาะชุดแต่งกายประจำชาติที่จะต้องประชันบนเวทีประกวดระดับโลกด้วย ซึ่งเมื่อปีที่แล้วประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลเครื่องแต่งกายประจำชาติยอดเยี่ยมมาครอง หลังจากที่พักผ่อนไปนาน เพราะฉะนั้นในปีนี้นักออกแบบ-สุรางค์ เปรมปรีดิ์ จึงต้องพยายามอีกครั้ง ด้วยการจัดประกวดออกแบบกันเลย โดยผลงานชุด "ญ.งามท้องถิ่นสุวรรณภูมิ" จากการออกแบบของนายธจักร ตั้งธนกรกิจ ได้รับคัดเลือก โดยมีห้องเสื้อ Noriko เป็นผู้ตัดเย็บ

สำหรับชุด "ญ.งามท้องถิ่นสุวรรณภูมิ" ที่จะใช้ประกวดเป็นชุดประจำชาตินั้น ได้แนวคิดจากเครื่องประดับของชาวไทยภูเขา ประกอบด้วยห่วงหลายขนาดซ้อนกันตั้งแต่คอถึงบ่า สไบแทงพาดผานไหล่ยาวจดพื้น รวมทั้งกำไลแขน ข้อมือ และข้อมือเท้า เครื่องประดับทั้งหมดผลิตจากทองเหลืองชนิดกลวง เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. น้ำหนักรวม 2.4 กิโลกรัม ส่วนท่อนล่าง ไข่มุก ผาคอตตอนพิมพ์ลายไทย โทนมสีน้ำตาลแทรกสีแดงและทอง ตัดเย็บเป็นกระโปรง มีชายปลิวยาวด้านหลัง บริเวณหน้าเป็นผ้าปักด้วยลวดสีทองลายหนูรูปช้าง ตกแต่งด้วยลูกปัดหลากสี แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีชุดราตรีอีก 3 ชุดที่ห้องเสื้อ Amore เป็นผู้ออกแบบและตัดเย็บให้ห้องไข่มุกสวมใส่บนเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส

งานนี้ "ไข่มุก" บอกว่า ทั้งตื่นเต้นและดีใจที่จะได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปพรีเซนต์ความเป็นไทยบนเวทีโลก โดยจะนำเสนอความเป็นไทยในรูปแบบของสาวไทยที่มีความอ่อนหวาน อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคนยิ้มง่าย และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน ที่สำคัญคือเธอจะสอนเรื่องการไหว้ให้กับเพื่อนๆที่เข้าประกวด เพราะการไหว้ถือเป็นเอกลักษณ์อันงดงามของคนไทย ส่วนเรื่องของผากที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆนั้น ไข่มุกบอกว่า มีทั้งต่างหูและขันทาปลอม อันหลังนี้ฟังแล้วയാตกใจ ในฐานะลูกผู้หญิงด้วยกันและเคยอยู่เมืองนอกมานาน ไข่มุกบอกว่า ขนตาปลอมเมืองไทยนี้แหละสวยที่สุด ใครได้รับเป็นต้องปลื้มอย่างแน่นอน และท้ายสุดเธอได้ออนขอกำลังใจจากคนไทยให้รวมเชียร์เธอบนเวทีประกวดนางงามจักรวาลกันเยอะๆด้วยคะ ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 24 ส.ค. ตามเวลาในประเทศไทย 8 โมงเช้า

ข้อมูลจาก :: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ